

9 พฤษภาคม 2554

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2554

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2554 (ม.ค-มี.ค 2554) ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค 2554 โดยสรุปดังนี้ ยอดขายในไตรมาสแรกปี 2554 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากจำนวน 7,545 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปีก่อนเป็น 9,055 ล้านบาทแม้ว่ายอดขายของ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ลดลงเนื่องจากตลาดในยุโรปมีสถานะค่อนข้างซบเซาในช่วงเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของยอดขายในไตรมาสนี้ได้รับการสนับสนุนจากการขายของผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้แก่ เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (storage) สำหรับภาคอุตสาหกรรมและระบบโทรคมนาคมซึ่งมีการเติบโตสูง ดังนั้น กลุ่มธุรกิจ DES (ประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ด้านเครื่องมือแพทย์ โซลาร์ อินเวอร์เตอร์และเพาเวอร์ซัพพลายประเภท Custom Design) จึงมีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 จากไตรมาสแรกของปีก่อน โดยมีการเพิ่มขึ้นของเพาเวอร์ซัพพลายประเภท Custom Design ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ Data Center เป็นหลัก นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pan PSBG (ได้แก่ เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภค อุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (storage) เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์กกิ่ง และ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์) และกลุ่มเพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom power system) ก็มีอัตราเติบโตที่น่าพอใจเช่นกัน โดยสามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นกลุ่มละประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรายได้ของกลุ่มในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกปี 2554 ปรับตัวลดลงเนื่องจากการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเงินบาทและการตั้งสำรองสำหรับสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการขายที่ลดลงของอินเวอร์เตอร์ตามที่ได้ระบุข้างต้น อัตรากำไรขั้นต้นจึงลดลงจากร้อยละ 27.6 ของไตรมาสแรกปีก่อนเป็นร้อยละ 22.4 ค่าใช้จ่ายจากการขายและดำเนินงาน (SG&A) ที่ไม่รวมค่าวิจัยและพัฒนา มีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 11.1 ของ

ยอดขายในไตรมาสเดียวกันปีก่อนเป็นร้อยละ 11.2 ส่วนอัตรากำวิจัยและพัฒนาต่อยอดขายในไตรมาสนี้ ลดลงจากร้อยละ 5.9 ของไตรมาสเดียวกันปีก่อนเป็นร้อยละ 5.1

อัตรากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ได้ลดลงจากร้อยละ 10.6 ของไตรมาสแรกปีก่อนเป็นร้อยละ 6.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งเมื่อประกอบกับการที่รายได้อื่นมีจำนวนลดลงเนื่องจากการลดลงของกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสแรกปีก่อนจำนวน 103.6 ล้านบาท จึงเป็นผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 37.7 จากจำนวน 894 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น 0.72 บาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลงเหลือ 557 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น 0.45 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม)

กรรมการ